

NHỮNG Đám Mây Bất Ổn

Trong Bài phiếm luận “*Họa Tiêu Tường*” ngày 15/10/2021 xạo tôi có viết:

... “*Có những đám bụi tiêu tường đang bay phảng phất đâu đó trên Tử Cấm Thành, nhưng đảng trưởng họ Tập đã dùng bàn tay của mình che lấp ánh mặt trời, một mặt cố trấn an và xoa dịu những mầm mống và dấu hiệu nội loạn cung đình, một mặt làm giảm bớt căng thẳng ngoại hoạn đang gia tăng từng ngày bằng cách tuyên bố là không chiếm Đài Loan bằng vũ lực trong bài diễn văn đọc ngày 1/10/2021 vừa qua nhân ngày quốc khánh của Trung cộng...*”

Hai tháng qua, những đám bụi tiêu tường đó nay đã trở thành “*những đám mây bất ổn*” đang bao phủ cả lục địa Trung Hoa theo ngôn từ của đại quần chúng Hoa Lục hiện tại bây giờ. Đại Hội Đảng lần thứ 20, Tập đã thẳng tay khai trừ những phần tử đối lập với Tập, trường hợp Hồ Cẩm Đào, tiếp sau đó là làn sóng biểu tình rầm rộ xảy ra trên 54 tỉnh thành khắp lãnh thổ được gọi là “*cách mạng giấy trắng*” đưa đến một hồi kết đáng kinh ngạc, trong một hành động “*nhượng bộ hiếm hoi*”, Tập hủy bỏ chính sách “*Zero Covid*” thay vào đó chính sách “*miễn dịch cộng đồng*”. Ngay sau đó vài ngày, Quảng Châu bị phong tỏa 100% trở lại vì biểu tình bạo động, rồi tới Thượng Hải, nay đến Bắc Kinh.

Tập đã dùng bàn tay của mình che lấp ánh mặt trời.

Che đậy những mầm mống nội loạn cung đình, giấu giếm những ngoại hoạn đang ngày càng gia tăng, giờ đây, Tập phải đối phó với một tai họa khác mà quần chúng Trung Hoa gọi là “*Những đám mây bất ổn đang bao phủ bầu trời Hoa Lục*”. Dịch Covid biến thể Omicron bùng phát dữ dội sau khi hủy bỏ “*Zero Covid*”. Đề cập đến con số ca lây nhiễm và ca tử vong, ngày 21/12/2022 Ông Mike Ryan Giám Đốc Chương Trình Cấp Cứu Y Tế của WHO nói với các phóng viên rằng:

– “*Ở Trung Quốc bây giờ, những gì đang được các cơ quan liên hệ báo cáo là số lượng ca bệnh trong ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) tương đối rất thấp, nhưng sự thật là, các phòng ICU đang đầy ắp không còn chỗ cho ca mới. Không phải chỉ vài nơi địa phương mà là toàn quốc Hoa Lục. Các thi thể đem đến các lò hỏa thiêu phải chờ đợi năm ba ngày, những loại thuốc thông thường không cần toa bác sĩ như thuốc giảm đau đầu, thuốc giảm sốt hoàn toàn biến mất trong các cửa hàng bán thuốc (Pharmacy)... Vì thế, tôi không muốn nói rằng chính quyền Trung Quốc chủ động che dấu không muốn cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra trên đất nước của họ...*”

Sau Đại Hội Đảng lần thứ XX tháng 10 vừa qua, vì sức đề kháng của quần chúng cùng với sự phê bình chỉ trích gay gắt của những thành phần đối lập trong chính quyền cao cấp của Tập, Tập phải nhượng bộ hủy bỏ chính sách “Zero Covid” thay vào đó là chính sách “Miễn Dịch Cộng Đồng”.

“Zero Covid” là gì?

Zero Covid còn được gọi là Covid Zero và FTTIS (Find–Test–Trace–Isolation–Support), là một chính sách y tế công cộng đã được nhiều quốc gia trên toàn thế giới thực hiện khi đại dịch Covid–19 bùng phát. Chính sách này bao gồm áp dụng những biện pháp cần thiết khẩn cấp như truy tìm ngay nguồn gốc xuất phát, qua việc tiếp xúc vì lây lan, xét nghiệm hàng loạt các bệnh nhân bị nhiễm virus, kiểm dịch biên giới, phong tỏa giới hạn khu vực có số lượng ca nhiễm cao để ngăn chặn sự lây lan sang khu vực khác. Hoa Kỳ đã áp dụng hữu hiệu chính sách này ngay khi dịch Covid–19 phát hiện tại lãnh thổ Hoa Kỳ vào đầu năm 2020, kết quả như thế nào chúng ta ai cũng biết. Trong khi đó thì Bắc Kinh tuyên bố rầm rộ là “duy nhất chỉ có Trung Quốc an toàn nhất, với số lượng ca nhiễm và ca tử vong thấp nhất thế giới so với tỷ lệ dân số”.

Miễn dịch cộng đồng cũng chỉ là chính sách Zero Covid “nới lỏng”, nhưng nó gây tác hại không thể lường được vì yếu tố dân số. Bắc Kinh đã kết thúc đột ngột Zero Covid, giao lại cho chính người dân phải tự lo y tế cho mình là một điều sai lầm tối nguy hiểm. Covid đang lây lan nhanh như cháy rừng trong các cộng đồng dân cư có ít khả năng miễn dịch. Các nhà “Dịch Tế Học” đo lường mức độ lây nhiễm bằng một biến số có tên là “R”. “R” là số người trung bình mà một bệnh nhân đã và đang nhiễm bệnh lây lan mầm bệnh cho người khác. Thí dụ như ở Hoa Kỳ vào mùa đông năm ngoái (2021), khi đợt nhiễm Omicron lên cao điểm nhất thì biến số tăng lên cao nhất là 10. Bộ Y Tế Trung cộng công bố hiện nay (tháng 12/2022) biến số R này là 19.

Trong một bài báo khoảng trung tuần tháng 12 vừa qua, Ông Heng He, một nhà phân tích những vấn đề Trung cộng rất nổi tiếng viết rằng “Có một yếu tố siêu hình nào đó đằng sau đợt tái bùng phát Covid hiện nay tại Hoa Lục. Mặc dù con số thương vong thực sự chưa được công bố, nhưng sự bất ổn xã hội đã bùng phát dữ dội khắp các nơi với sự phẫn nộ của quần chúng”. Ông nêu lên một vài sự kiện có thật như sau:

– Ông Dương Lương Hóa (Yang Lianghua) một phóng viên hàng đầu của báo Nhân Dân Nhật Báo Bắc Kinh đang kiêm Tổng Biên Tập ấn bản quốc tế của tờ báo này. Bị dương tính sốt đến 105°C, được đưa đến phòng cấp cứu của một bệnh viện cao cấp hàng đầu của Bắc Kinh, nhưng nơi đây không còn chỗ chứa. Và Ông ta đã chết sau vài giờ chờ đợi.

– Ông bố vợ của Kinh Tế Gia Hồ Yên Cương (Hu Angang), Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Trung cộng qua đời vì Covid, Hu Angang nói “Tôi đã không thể liên lạc được với đường dây nóng dành riêng cho các giới chức cao cấp cả mấy tiếng đồng hồ. Bố tôi là một đảng viên kỳ cựu đã nhận được biết bao huân chương từ đất nước,

nhưng chẳng còn cách nào ngoài việc nằm chờ hỏa táng trong nhà xác bệnh viện, nhân viên phụ trách cho biết rằng họ quá bận rộn 24/24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, họ phải hỏa táng từ 200 đến 300 thi thể mỗi ngày. Hôm nay thì không còn chỗ... phải chờ.”

Trên đây là hai sự kiện điển hình có thật do Ông Heng He đề cập đến, qua thông tin “Cáo Phó, Phân Ưu, Chia Buồn” của báo chí Bắc Kinh, trong tuần vừa qua có những nhân vật chóp bu của chế độ qua đời trong trường hợp tương tự Yang Lianghua nói trên như ông Chu Chí Xuân (Zhou Zhichun), cựu phó tổng biên tập và phó chủ tịch của tờ Nhật báo Thanh niên Trung cộng thuộc sở hữu nhà nước; chính trị gia Châu Trì Hoảng (Zhi Zhihong), nguyên là chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung cộng tỉnh Giang Tây; nữ diễn viên Kinh kịch 39 tuổi Trữ Lan Lan (Chu Lanlan); nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Marx Hồ Quân (Hu Jun); cựu phó giám đốc Ủy ban Thể thao Quốc gia Lưu Cát (Liu Yi); người thiết kế các linh vật cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008, ông Ngô Quán Anh (Wu Guan Ying); cũng như hàng chục giáo sư lừng danh tại hai trường đại học danh tiếng nhất của Trung cộng, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Khoảng một chục chuyên gia y tế hàng đầu cũng đã qua đời, trong đó có ông Nam Đăng Côn (Nan Dengkun), người được cho là đã đi tiên phong trong ngành y học phục hồi chức năng của Trung cộng, và nhà khoa học dược phẩm hàng đầu Ngụy Thụ Lễ (Wei Shuli). (Trích từ nguồn Wikipedia).

Ông Heng He lại đem châm ngôn đã ăn sâu vào tâm thức người Trung Hoa từ thời cổ đại “**Ác Giả Ác Báo**” hay “**Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy**” để phê bình và chỉ trích ĐCSTQ nặng nề như “*Có thể quý vị nghĩ rằng chính sách của Chính Trị Bộ về dịch Covid không phải là vấn đề lớn, nhưng ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm. Số ca nhiễm ngày càng gia tăng gần đây, khiến mọi người nhận ra ngay chính quyền Bắc Kinh đã trói buộc cuộc đời của người dân với số phận của Đảng, điều đó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho quý vị. Người Trung Hoa tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, và rằng ĐCSTQ là những kẻ có thể gặt quả báo nhãn tiền. Việc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ được xem như một hành động tàn bạo bóp nghẹt sự tin ngưỡng của con người. Giờ đây, Zero Covid của Ông Tập là nhốt người dân vào những nhà xác đây vì trùng dịch Covid. Ở một góc độ nào đó mà nhìn, thì người ta có lẽ sẽ xem đây là nghiệp báo...*”

Lời phê bình của Ông Heng He được Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn phái Pháp Luân Công cổ võ: “*Ôn dịch ‘virus Trung Cộng’ (viêm phổi Vũ Hán) hiện nay xảy ra là có mục đích, có các mục tiêu của đảng CSTQ. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Cho rằng nó là thiên tai cũng đúng mà cho rằng nó là nhân tai cũng đúng, dù là thiên hay nhân tai thì quả đúng ác nghiệp đang báo ứng!*”

Theo thống kê của WHO thì tính đến cuối năm 2022 có trên 6 triệu người tử vong vì Covid trên toàn thế giới, trong khi có dân số đông nhất thế giới, con số tử vong của Hoa

lục chỉ có vài chục ngàn. Chẳng ai khen ngợi thành tích này, mà trái lại sự nghi ngờ mất niềm tin Chú Ba Cho Vay càng ngày càng tăng.

Tới đây thì chúng ta hãy hình dung ra “những đám mây bất ổn” nó trầm trọng như thế nào. Những nhân vật chóp bu mà còn phải bó tay với thần chết như thế, thì hàng tỷ dân khổ rách áo ôm phải chịu thảm cảnh như thế nào?

Không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao Tập lại có quyết định thay đổi đột ngột này, chuyển từ khóa chặt sinh hoạt xã hội sang miễn dịch cộng đồng để đưa đất nước vào tình trạng này. Có dư luận cho rằng Tập muốn lấy lòng dân và làm dịu bớt căng thẳng xung đột nội bộ qua Đại Hội Đảng vừa qua, cũng có dư luận cho rằng Tập quá ngu xuẩn ngay từ khởi đầu vì Tập đã dùng bàn tay của mình che lấp ánh mặt trời. Các chuyên gia y tế của chính Trung Cộng dự báo sự bùng nổ mới của Covid này sẽ có tới hàng trăm triệu ca nhiễm, Trung cộng sẽ trở thành vùng đất màu mỡ cho các biến thể virus mới phát triển và chắc chắn sẽ lan rộng ra khắp toàn cầu. Đó là các chuyên gia y tế dựa vào biến số R (19) của Bộ Y Tế Trung cộng công bố để đưa ra dự báo. Còn nếu dựa vào nhận định của Ông Mike Ryan Giám Đốc Chương Trình Cấp Cứu Y Tế của WHO “*bất cứ con số nào (R19) của Bắc Kinh công bố thì hãy nhân lên gấp vài trăm lần thì sẽ tìm thấy con số thật sự!*”

Xạo tôi nghĩ rằng Tập không đến nỗi ngu xuẩn như vậy. Trước khi bước lên ngôi vị tối cao đó, Tập đã từng kinh nghiệm qua bao nhiêu thăng trầm trong chính trường, hơn nữa cha nó lú còn chú nó khôn, còn Hội Đồng Nguyên Lão, còn chính trị bộ đương nhiệm, còn bao nhiêu cố vấn quân sự thượng thặng của Bắc Kinh bên cạnh Tập, nên bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến vận mệnh dân tộc Hoa Lục, Tập không thể đơn phương tự quyết định một mình được.

Chúng ta hãy cùng nhớ lại xem. Vào lúc dịch Covid khởi đầu cuối năm 2019 qua đầu năm 2020, giai đoạn đầu lên cao điểm vào tháng tư, trong khi cả thế giới báo động đỏ, thì Tàu Cộng tuyên bố đã hoàn toàn khống chế được Covid. Con số tử vong của Hoa Kỳ và Ý có ngày lên đến 30 ngàn người, trong khi Tàu chỉ có khoảng trên dưới 6 ngàn người. Lúc đó cả thế giới đang bán xức xịch nên chẳng ai quan tâm đến những lời tuyên bố trên của Bắc Kinh thật hay láo. Bắc Kinh tuyên bố đã vừa bán vừa cho hàng triệu tấn mặt nạ (Mask) và dụng cụ xét nghiệm Covid (Test Kits) cho toàn cầu, đồng thời tuyên bố Trung cộng đang phát triển một loại chủng ngừa để cung cấp cho trên 70 quốc gia khác (Sinovac và Sinopharm). Thực chất những thành tựu giả dối này chỉ để phô trương mình là một quốc gia lãnh đạo y tế công cộng toàn cầu, đặc biệt là có ý chê bai phản ứng chậm chạp và vụng về của Mỹ và phương tây trong việc đối phó với việc lây nhiễm chóng mặt của nạn dịch. Huênh hoang ồn ào như cái chợ Tàu trong Chợ Lớn.

Bàn tay của Tập làm gì không có kẽ hở, người ta gọi là “dấu đầu lòi đuôi” là như vậy. Lại nữa có câu “dưới ánh mặt trời, không có bàn tay nào che dấu được sự thật”. Trước đại dịch (2020), kinh tế Tàu Cộng tăng trưởng trung bình hàng năm là 8%. Sau hai năm, năm 2022 chỉ còn 3%. Tỷ lệ thất nghiệp của lứa tuổi thanh niên trên dưới 30%, những đại gia

tìm đường chạy trốn (cái chuyện này Việt Nam lãnh đủ), các công ty nước ngoài tìm cách di dời nơi khác và quan trọng hơn hết là sự phong tỏa khắc nghiệt và tàn bạo của ĐCS TQ gieo rắc sự oán hận thù hận sâu đậm chưa từng có của dân chúng Hoa Lục.

Các nhà khoa học thượng thừa của Bắc kinh cường điệu chế giễu Vaccine mRNA của Pfizer và Moderna không có tác dụng hay hiệu quả gì cho việc miễn dịch, Tập nghe lời theo, chẳng những Tập không cho phép nhập cảng loại vaccine này mà còn từ chối nhã ý của Mỹ tặng không hàng chục triệu liều vaccine của Pfizer và Moderna nữa, nhưng ngay sau đó các quan chức cao cấp lại thừa nhận ngay rằng các loại vaccine của Tàu chỉ là loại “đông trùng dạ thảo” hay “xuyên tâm liên” của Việt Nam, các Đại Gia và giai cấp thượng lưu lén lút tìm mua Pfizer và Moderna với mọi giá. Còn lại cả tỷ dân nghèo thì sao? Cùng cam chịu với “đông trùng dạ thảo”, dầu xanh con ó hay dầu gió nhị thiên đường.

Trên Blog “WEIBO” ngày 20/12/2022, Bà Thang Thiên Như, vợ của Triệu Lập Kiên đăng ký đứng tên, Bà đang kiêm phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng, một phát ngôn viên nổi tiếng “láo khoét” đã từng thông tin sai lệch một cách lộ bịch rằng Covid-19 là do Quân Đội Hoa Kỳ mang vào Vũ Hán, gần đây Bà Vợ của Triệu Lập Kiên than vãn trên blog của Bà rằng:

– *“Thuốc chủng ngừa Covid Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc không hiệu nghiệm bằng của Pfizer và Moderna của Mỹ. Những người sau khi được tiêm hai hoặc ba mũi Sinovac hoặc Sinopharm vẫn bị dương tính, cơn sốt kéo dài không biết bao lâu rồi chết. Người ta đi truy lùng vaccine của Mỹ và Tây Âu, nhưng tất cả loại thuốc này đi đâu? Nó đã biến mất và nó chỉ xuất hiện ở cung đình vì chỉ được dùng cho các viên chức và cán bộ cao cấp của... Đảng!”* Ngay chính tôi là vợ của một đảng viên cao cấp mà không mua được thuốc thì huống gì người dân thường. (Triệu Lập Kiên là một trong bảy ủy viên Ủy Viên Thường Vụ Đảng). Bài viết này bị lấy xuống ngay ngày hôm sau (21/12/2022) và trang Blog này bị cảnh cáo ngay. Cảnh cáo thật hay “cuội” chẳng ai biết!

Tổng lược và tóm tắt những sự kiện đang xảy ra trên phần đất Hoa Lục để chứng minh hùng hồn rằng ĐCS TQ có tật bẩm sinh từ cha sinh mẹ đẻ. Tật “Nói Láo”. Cha là Karl Maxk tạo thai. Mẹ là Lenine đẻ ra trên phần đất ngục tù Stalin. Bệnh có thể chữa được, tật cố hữu thì không bao giờ chữa được.

Mark Twain nói *“If You Tell The Truth, You Don't Have To Remember Anything”*. Lãnh đạo cộng sản từ trên xuống dưới ai cũng phải nói láo, vì không nói láo thì không phải là người cộng sản, mà không phải là người cộng sản sống dưới chế độ đó cuộc đời sẽ khôn nạn ngay. Nói láo hàng ngàn hàng vạn lần thế nào cũng lòi ra sự mâu thuẫn tiền hậu bất nhất vì làm sao có thể nhớ hết những điều nói láo trước đó. Chỉ một điều mâu thuẫn thôi cũng đủ tự vạch lưng chỉ thẹo cho người khác thấy. Nhất sự bất tín vạn sự bất tín. Nhân loại ai còn tin Chú Ba Ve Chai nữa!?

Cho dù ĐCSTQ có cố gắng viết lại lịch sử và cố gắng “tẩy não” người dân Trung cộng đến mức nào đi nữa, thì đại bộ phận công chúng sẽ luôn nhớ về cuộc sống của họ trong thời gian không có Covid, sự thất vọng khi bị giam cầm trong nhà hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng trời, nỗi tuyệt vọng khi mất việc làm và tiền dành dụm bấy lâu nay cạn dần đến hết sạch, sự đau lòng khi chứng kiến những người thân yêu gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng vì không được tiếp nhận chăm sóc y tế khẩn cấp do lệnh phong tỏa hà khắc. Họ không còn một chút niềm tin nào với Đảng nữa, và nay những đám mây bất ổn bao phủ Hoa Lục xuất phát từ sự phẫn nộ và oán hận của toàn bộ xã hội đối với những chính sách khắc nghiệt của chính quyền Tập Cận Bình. “Hà Chính Mạnh Ủ Hộ.”

Đất nước như vậy, xã hội như vậy mà bọn gọi là chuyên gia y tế của đảng vẫn ra rả nói láo hàng ngày trên truyền thông “*Việc kết thúc phong tỏa một cách đột ngột là có cơ sở khoa học với lý do bản chất ít gây chết người hơn của biến thể Omicron. Chủ Tịch (Tập) đã có một quyết định đúng đắn và hữu hiệu nhằm phục vụ lợi ích xã hội Trung Hoa và nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho toàn dân*”. Láo khoét và nịnh bợ lãnh tụ cỡ này thì chỉ có cộng sản mới làm được.

Chưa hết, truyền thông của Đảng còn vừa trấn an vừa đe dọa quần chúng như thế này “*Những đám mây bất ổn của xã hội Trung Quốc hiện nay là do các lực lượng thù nghịch nước ngoài nắm bắt cơ hội để chính trị hóa và thổi bùng một cuộc cách mạng bằng cách xúi dục quần chúng đi biểu tình. Do đó các cuộc biểu tình vừa qua đã nhanh chóng bị các thế lực nước ngoài lợi dụng và nhanh chóng biến thành bạo loạn...*”

Lư Sa Dã, đại sứ Trung cộng tại Pháp nói với các nhà báo Pháp tại Paris vào tuần trước. “*Ban đầu, người dân xuống đường bày tỏ sự không hài lòng với việc chính quyền địa phương không thể thực hiện đầy đủ và chính xác các biện pháp do chính quyền trung ương đưa ra, nhưng các cuộc biểu tình đã nhanh chóng bị các thế lực nước ngoài lợi dụng, nên đã đi đến bạo loạn như trường hợp Tỉnh Quảng Châu và Thượng Hải nay đến Bắc Kinh và ngày mai tới đâu nữa?*”

Ngay sau đó một bài bình luận trên Blog Weibo phản bác bọn truyền thông bung bô và các quan chức cao cấp bợ đĩa này liền:

“*Thôi các ngài ơi! Các ngài đừng biện minh nữa. Các ngài có biết tại sao dỡ bỏ phong tỏa một cách đột ngột và nhanh chóng như vậy không? Tại sao lại quyết định dỡ bỏ vào mùa đông mà không phải mùa xuân hay mùa hè? Tại sao lại phải đợi đến sau Đại Hội tháng 10 vừa qua? Tại sao vào ngày 7 tháng 12, ngày chính phủ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa hà khắc và kết thúc chiến dịch Zero Covid, Ông Tập lại lên máy bay tới Ả Rập Saudi để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước và tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực. Có phải chẳng Ông Tập muốn đưa ra một tín hiệu rằng không phải do ông ấy ra lệnh. Ý Ông muốn nói rằng Ông không dính dáng gì đến việc đột ngột dỡ bỏ phong tỏa, chẳng may khi trường hợp có quá nhiều người chết, trách nhiệm đó không phải của Ông.*”

Đổ lỗi cho chính quyền địa phương và các thế lực ngoại bang là cách phản ứng cố hữu của Đảng đối với sự bất đồng chính kiến của công chúng. Nhưng khi tập trung quá nhiều quyền lực vào tay mình, ông Tập chắc chắn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các chính sách của Đảng và công tác thực hiện chúng. Và vì gần như chỉ đạo toàn bộ chiến dịch Zero Covid từ đầu, nên ông ta cũng gần như bị ràng buộc chặt chẽ vào bất kỳ hậu quả nào mà nó đem lại.

Blog Weibo nói đúng. Qua hai nhiệm kỳ và hiện nay bước qua nhiệm kỳ thứ ba, Tập đã đầu tư ba quyền lực tối cao của quốc gia vào một tay của mình, từ chính sách Zero Covid, bước qua chính sách “miễn dịch cộng đồng” ngày 7/12 đến nay, Tập không thể nào dùng bàn tay của mình che giấu những đám mây bất ổn đang bao trùm xã hội Hoa Lục qua những hình ảnh hàng dài các phương tiện (xe cộ) đưa thi thể đi hỏa táng và tui đưng thi thể tại các nhà tang lễ, dù bài viết của Bà Thang Thiên Như, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung cộng, đã bị xóa đi nhưng nó đã lan tỏa khắp toàn cầu. *“Bạn bị sốt mấy hôm thì hết? Đã hơn 1 tuần rồi, vẫn không mua được thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt, thuốc cảm. Tất cả những loại thuốc này đã đi đâu hồi Ông Tập? Chẳng phải 2 ngày trước đây (16/12/2022) Bộ Ngoại Giao của Ông tuyên bố rằng chúng ta có ‘ru thể về chế độ’ và không cần viện trợ nước ngoài sao?”* Thôi đừng biện minh gì nữa, sự thật đã phơi bày như ánh sáng ban ngày rồi.

Như thường lệ, trong những thời điểm bất ổn, Tập vẫn im lặng. Không im lặng thì tuyên bố tuyên sư gì nữa đây? Tập không phải Zelensky của Ukraine. Tất cả sự khoe khoang thành tích chống Dịch Covid hữu hiệu nhất toàn cầu trong ba năm qua của Ông và của Đảng Ông nay đã trở thành vô nghĩa với hàng loạt những cái chết của “giới tinh hoa Bắc Kinh” vì không cứu cấp kịp thời như đã nói ở trên.

Quyền lực Tập đang nắm trong tay là một quyền lực tối thượng, quyền lực của một “thiên tử”. Thiên tử ban lệnh Zero Covid hai năm qua khiến sự tăng trưởng kinh tế tụt giảm hơn 50%, nay lại thay đổi đột ngột mà không có sự chuẩn bị nào trước khiến làn sóng cấp nam ào ạt đổ ập đến tạo nên những đám mây bất ổn như hiện nay. Theo số liệu được hãng tin Bloomberg trích ra từ một biên bản của Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung cộng ngày 21/12/2022 cho biết: có khoảng 248 triệu người Trung Quốc đã nhiễm Covid-19 chỉ trong vòng 20 ngày đầu của tháng 12/2022, con số này tương đương với 18% dân số Hoa Lục. Chỉ riêng ngày 1/12/2022 con số ca nhiễm đã lên tới 37 ngàn người. Theo các chuyên gia y tế quốc tế của WHO thì không ai có thể biết con số chính xác là bao nhiêu, điều quan trọng hơn hết là làn sóng Omicron biến thể mới nhất này còn lan rộng đến bao lâu và bao xa nữa, trong khi chính quyền quá chán nản nên theo chủ nghĩa “*Nằm Ngửa*”. Nằm ngửa là mỹ danh mới nhất mà quần chúng Hoa Lục gọi các quan chức nhà nước “*đéo làm gì cả*”.

Ngày xưa, những đấng minh quân khi thấy thiên tai bão lụt, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề cho người dân, Vua lập đàn xin tạ lỗi với thiên địa dù Vua chẳng có lỗi gì. Ngày nay Thiên Tử Tập Hán Đế trước những đám mây bất ổn xuất phát sự đề kháng của người dân,

Tập im lặng. Im lặng tốt hơn là lên tiếng “nói láo” rằng thì là sự đề kháng của quần chúng là do các thể lực ngoại bang xúi dục, chính trị hóa những cuộc biểu tình thể hiện tinh thần phản tỉnh của công chúng Hoa Lục.

Họa Tiêu Tường đã và đang bắt đầu. Donald Trump hại Tàu không bằng “Trời” hại Tàu.

Thân Kính Chúc Quý Vị An Khang–Trường Thọ

Út Bạch Lan
Thân Kính Chúc



Nguồn: Internet eMail by MAI LOAN chuyển